



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง (2 ก.ค.61)</p>	<p>ช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ้ำหลวง</p> <p>-เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ เชียงราย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมปฏิบัติการถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน แดงความคืบหน้าการช่วยชีวิตทีมนักฟุตบอล ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามข่าวโดยตลอดตั้งแต่ต้น และได้พระราชทานหลอดไฟแอลอีดีชาร์จไฟไฟให้หน่วยซีลนำไปแขวนในถ้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ยังความปลาบปลื้มมาสู่ผู้ปฏิบัติงานเป็นล้นพ้น</p>
<p>ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (2 ก.ค.61)</p>	<p>-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้เปิดบัญชีไลน์ชื่อ "ข่าวจริงประเทศไทย" หรือ @realnewsthailand เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่สืบสนในปัจจุบันกระจ่างขึ้น ไม่เฉพาะข่าวการค้นหาโค้ชและเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข่าวลือต่างๆ ในสังคมด้วย โดยนาย ก. ได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายปกครองจัดระเบียบข้อมูลข่าวสาร หากมีข้อมูลใหม่ต้องรีบชี้แจงให้สื่อมวลชนเร็วที่สุด</p>
<p>มติชน คมชัดลึก ไทยรัฐ (2ก.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เปิดเผยว่า นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขต 1 ร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมการรองรับการช่วยเหลือ โดยจัดพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของทีมแพทย์กู้ชีพ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้การดูแลเบื้องต้นที่บริเวณปากถ้ำและทางปล่อง และจัดเตรียมรถพยาบาลขั้นสูงครบจำนวนคน รวมทั้งเฮลิคอปเตอร์สำหรับส่งต่อรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีการสำรวจเส้นทางและซักซ้อมการเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมรพ.รอบจุดเกิดเหตุ ทั้งรพ.แม่สาย และรพ.แม่จัน รองรับส่งต่อ</p>
<p>คมชัดลึก (2 ก.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขต 1 เปิดเผยว่า ได้ปรับแผนการช่วยเหลือโดยจะใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งต่อไปรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ภายใน 15 นาที จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น เชื่อว่าทั้ง 13 คนน่าจะอ่อนแรง เพราะขาดอาหารและน้ำ เหลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล แต่หากมีบาดแผลตามร่างกาย จะทำแผลที่รพ.สนาม ส่วนการไม่ได้เจอแสงแดดมาหลายวันต้องปิดดวงตาเพื่อให้ปรับสภาพ สำหรับเรื่องสภาพจิตใจญาติ ขณะนี้ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ ซึ่งมีผู้ปกครอง 2-3 คนที่ยังคงมีความเครียดมาก</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียม แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมไว้ 13 ทีมประกบน้องๆ ที่จะออกมาจากถ้ำหลวง ตั้งแต่หน้าถ้ำ เพื่อประเมินสภาพและให้การดูแลเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้นนำส่งทางรถจากปากถ้ำ เพื่อลำเลียงไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ที่อยู่ห่างจากปากถ้ำ ใช้เวลาไม่น่าจะเกิน 5-10 นาที ระยะทางประมาณ 3-4 กม. แผนที่ 1 ใช้การเคลื่อนย้ายโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นหลัก แผนที่ 2 หากฟ้าปิด ใช้รถพยาบาลส่งตัวไป โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพื่อให้ถึงโรงพยาบาลได้เร็วที่สุด ขณะนี้ได้กำหนดพื้นที่รับตัวไว้ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น</p> <p>ด้านนพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผอ.ด้านการแพทย์ รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิต นำโดยโรงพยาบาลสวนปรุง และสถาบันพัฒนาการเด็ก ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าไปดูแลด้านสุขภาพจิต ให้แก่ญาติของผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ ให้คลายความเครียดและวิตกกังวลลง หากมีอาการทรุดลงต้องส่งต่อไปรับการรักษาที่ รพ.แม่สาย หรือรพ.แม่จัน แต่เท่าที่ได้มีการพูดคุยกับญาติทุกคนยังมี กำลังใจที่ดี โดยเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนกันเข้ามาประจำอยู่ที่จุดตลอด 24 ชม. อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือมีคนพลุกพล่าน มีคนพยายามเข้ามาทำพิธีทางศาสนาหรือทางไสยศาสตร์ มีการเข้ามาสัมภาษณ์ ถ่ายภาพ ซึ่งนักจิตวิทยาต้องพยายามช่วยดูให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่รบกวนจนเกินไป ในส่วนของผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ ทางทีมนักจิตวิทยาได้เตรียมจัดทำข้อมูลของแต่ละคนไว้ เพื่อเป็นการวางแผนในการติดตามดูแล ทางทีมจะติดตามไปในระยะยาวกว่าจิตใจจะกลับสู่ภาวะปกติ จึงจะจำหน่ายออกจากระบบการติดตาม ซึ่งบางรายใช้ระยะเวลาเป็นปี</p> <p>-เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย ได้จัดแผนการฝึกซ้อมเสมือนจริงในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งทางบกและทางอากาศ โดยทางบกเริ่มจากในถ้ำหลวง นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ ผอ.รพ.แม่สาย จ.เชียงราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(1 ก.ค.61)</p> <p>สปริงนิวส์ (1 ก.ค.61)</p> <p>เว็บไซต์ mthai.com (30 มิ.ย. 61)</p>	<p>และเจ้าหน้าที่รพ.แม่สาย ร่วมกับหน่วยแพทย์ของทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยของ ปก. ช่วยกันลำเลียงผู้ประสบภัย ผ่านด่านข้างถ้ำหลวง ขึ้นรถ รพ.ที่รอรับ 13 คัน จาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.แม่สาย รพ.พญาเม็งราย รพ.เวียงเชียงรุ้ง และ รพ.ตำรวจ เพื่อนำไปส่งที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สำหรับทางอากาศเจ้าหน้าที่เตรียมเฮลิคอปเตอร์ไปรับผู้ป่วยบริเวณโรงเรียนบ้านจ้อง ไปลงที่สนามบินเก่าเชียงราย ก่อนนำส่งรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 30 นาที</p> <p>พล.ต. นพ.ปราโมทย์ อิมวัฒนา ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เปิดเผยว่า ได้ติดตั้งเต็นท์ช่วยชีวิตสามารถดูแลรักษาได้ถึงขั้นวิกฤติ โดยมีแพทย์พยาบาลกว่า 13 ชุด หากหน่วยซีลนำเด็กออกมา หน่วยสนามจะคัดแยกส่งไปถึงสนามเฮลิคอปเตอร์และส่งต่อไปยังรพ.เชียงรายฯ</p> <p>ด้าน นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลการดูแลจิตใจครอบครัวจำนวน 40 คน ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิ.ย. พบว่า มีภาวะเครียด วิตกกังวลอยู่ในระดับสูง ในจำนวนนี้ 4 คนมีอาการเครียดรุนแรง ได้ส่งเข้ารับรักษาตัวที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และยังพบอาการเป็นลมจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ หายใจไม่อิ่ม ได้ให้การปฐมพยาบาลที่รพ.สนามจนอาการดีขึ้น โดยมีทีมจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ 12-17 คน ดูแลต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>นพ.ธรรณิทร์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มที่เป็นห่วงคือ ทีมค้นหาทั้งในและนอกถ้ำ และผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ อาจเกิดความเครียดสะสมจากการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ทั้งยากลำบากและเสี่ยงภัย จึงขอแนะนำให้ผู้ดูแลจิตใจตนเองโดยใช้หลักการ "นึกกำลัง เสริมแรงใจ ตั้งสติ สร้างความรู้สึกปลอดภัยและความหวัง"</p> <p>-เสนอข่าว ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า สิ่งที่กรมอุทยานฯ และสธ. รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เป็นห่วงคือ สภาพภายในของถ้ำ ซึ่งมีสัตว์ป่า ทั้งค้างคาวแมลง ยุง เหลือบ ไร ริน ดังนั้นจึงต้องเฝ้าดูเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ เมื่อออกจากถ้ำมาแล้ว หากเกิดอาการเจ็บป่วย มีไข้ ทางคณะแพทย์เตรียมพร้อมจะตรวจสอบ โดยหลักการ เด็กและเจ้าหน้าที่ควรอยู่ในการเฝ้าดูอาการอย่างน้อย 7 วัน ส่วนพื้นที่โถงหน้าถ้ำเป็นพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้เช่นกัน</p> <p>-เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจครอบครัวทีมฟุตบอลและโค้ชที่พลัดหลงอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสสจ.เชียงราย รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และรพ.ชุมชนในพื้นที่ จัดทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทดูแลครอบครัวและญาติประมาณ 50-60 คน ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>ด้าน นพ.ธรรณิทร์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ประเด็นที่ต้องระมัดระวังขณะนี้ มี 2 เรื่อง คือ 1.การสวดมนต์ซึ่งเป็นสิ่งดี แต่ควรเป็นเวลาที่เหมาะสมและอยากทำ และควรพักผ่อนด้วย 2.การทำพิธีตามความเชื่อต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าทรง เป็นเรื่องซ้ำเติมความทุกข์ใจ ไม่ใช่ข้อเท็จจริง อีกทั้งยังเสียเวลาและอาจเสียทรัพย์สิน จึงขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นการทำงานและร่วมกันเป็นกำลังใจให้ทีมค้นหา รวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและญาติ</p>
<p>ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์ thaipost.net (30 มิ.ย. 61)</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์ (2 ก.ค.61)</p>	<p>ค่าปรับแพทย์ใช้ทุน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ปี 2561-2562 ที่มีข้อเสนอให้เพิ่มค่าปรับกรณีไม่ไปใช้ทุนจาก 4 แสน เป็น 5 ล้านบาท ว่า สธ.ได้ทำตัวเลขจากการคำนวณค่าใช้จ่ายและฐานต้นทุนในการผลิตแพทย์แต่ละคน เนื่องจากค่าปรับเดิม 4 แสนบาท แพทย์หลายคนจ่ายได้ทันทีเพื่อไม่ต้องไปใช้ทุน โดยแต่ละปีมีแพทย์จบสลากรเพื่อเลือกพื้นที่ใช้ทุนประมาณ 600 คน และมี 10-20 คน ที่ขอลาออกทันทีเมื่อทราบพื้นที่ทำงาน ส่วนแพทย์ที่ขอลาออกก่อนใช้ทุนครบ 3 ปี มี 500-600 คน การเพิ่มค่าปรับอาจเป็นอีกแนวทางที่ทำให้แพทย์อยู่ในระบบ แต่ตัวเลขอาจปรับน้อยลง ซึ่งยังไม่ได้สรุปชัดเจน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รักษาการเลขาธิการแพทยสภา ให้ความเห็นว่า เนื่องจากทุกปีมีแพทย์จบใหม่เกือบ 3,000 ราย ซึ่งมากเกินกว่าที่สธ.จะบรรจุได้ จึงต้องออกไปสังกัดที่อื่น ส่วนแพทย์จบใหม่ที่เข้าสู่ สธ.จะต้องไปใช้ทุนบังคับตามพื้นที่ว่าง ซึ่งมักเป็นพื้นที่ห่างไกลและอยู่ยาก ซึ่งจากแบบสอบถามแพทยสภา อันดับ 1 คือกลับมาเรียนต่อ โดยการปรับ 5 ล้านไม่มีผลกับแพทย์ที่ใช้ทุนครบ 3 ปีแล้ว ดังนั้นการปรับมากขึ้นคงแค่ทำให้การลาออกช้าลง 1-2 ปี สิ่งที่จะแก้แบบยั่งยืน คือ สร้างความมั่นคงในวิชาชีพและให้มีความสุข ให้ไปอยู่ได้สบายปลอดภัยจากการทำร้าย และกฎหมายคุ้มครอง เพื่อนร่วมงานดี มีทางก้าวหน้าในการเรียนต่อ</p> <p>การนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพมหานคร ข่าวสด (2 ก.ค.61)	-เสนอข่าว เดือน ก.ค.นี้ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ จะนำเจ้าหน้าที่ ก.เกษตรฯ และ ก.สาธารณสุข เดินทางไปสหรัฐ เพื่อร่วมฟังการทำประชามติหรือรับฟังความคิดเห็นในการแสดงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนใน สหรัฐ หลังสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐยอมรับคำร้องของสภาผู้ผลิตสุกรสหรัฐที่ให้บทวนการตัดสิทธิประโยชน์ทาง ภาษีกับสินค้าของไทย เนื่องจากไทยไม่ยอมนำเข้าสุกรจากสหรัฐที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแรดโตพามีน
กรุงเทพมหานคร (2 ก.ค.61)	ร่างพ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ -เสนอบทความ โดยดร.เฉลิมพล ไทยางกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.สุขภาพปฐมภูมิ ฉบับที่ 9 ซึ่ง ผ่านความเห็นชอบจากกรมว.สธ. รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแล สธ. และสำนักงานเลขาธิการ ครม. เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ว่า ยังมีข้อที่เป็นจุดอ่อน อาทิ วัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.เน้นเรื่องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทำหน้าที่แพทย์ปฐมภูมิ แต่ในร่างฯ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแพทย์ไม่ประจำการ และยังให้หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถกำหนดวัน เวลาสถานที่ให้บริการได้ตามความเหมาะสม ซึ่งแสดงว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำประจำ, ชื่อของพ.ร.บ.ควรใช้ว่า พ.ร.บ. การแพทย์และสาธารณสุขปฐมภูมิ มากกว่าคำว่าระบบสุขภาพปฐมภูมิ, ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการออกกฎหมาย ลำดับรองประกอบร่างฯ, เนื้อหาร่างฯ ต้องการให้ครอบคลุมประชากร 65 ล้านคน ซึ่งจะซ้ำซ้อนกับการบริการ หลักประกันสุขภาพในระบบ, สัดส่วน กกก.ไม่ให้ความสำคัญกับผู้แทนผู้ให้บริการหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ (1 ก.ค.61)	อดีตปลัด พม.ฆ่าตัวตาย -จากกรณี นายวุฒิวัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อดีตปลัด พม. ที่กำลังถูกตั้งกรรมการสอบในคดีทุจริตงบประมาณ ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง เสียชีวิตภายในบ้านพัก หมู่ 8 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี สาเหตุเบื้องต้น พบว่า ระบบ หายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว และมีสารพิษภายในร่างกาย ขณะที่นางสาววาสนา ตะเกาพงษ์ ภรรยา อยู่ใน อาการโคมา ถูกส่งไปรักษาตัวที่รพ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา นพ.อนุกุล ไทยถนอม รพ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า หลังแพทย์ได้ทำการล้างท้องและรักษาตามอาการ ขณะนี้ นางสาววาสนารู้สึกตัว อาการฟื้นวิฤติแล้ว แต่ยังคงดูแลต่อเนื่องในห้องไอซียู โดยทีมแพทย์ยังต้องเฝ้าดูแลทั้ง ร่างกายและจิตใจ
ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา (2 ก.ค.61)	ผลการดำเนินงานผ่าตัดวันเดียวกลับ -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงผลการดำเนินงานระบบบริการผ่าตัดแบบวัน เดียวกลับของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนม.ค. - มิ.ย. 2561 มีรพ.ที่มีศักยภาพบริการ ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและเบิกจ่ายในระบบจำนวน 68 แห่ง มีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับสะสม ทั้งสิ้น จำนวน 947 ราย เป็นผู้ป่วยโรคไส้เลื่อนขาหนีบมากที่สุด 378ราย รองลงมา ผ่าตัดหลอดเลือดดำโป่งพอง ในหลอดเลือดอาหารและกระเพาะ 181ราย ตัดติ่งเนื้ออกลำไส้ใหญ่ 147 ราย โรคนิ่วในท่อน้ำดี 60ราย โรคถุงน้ำ อัมพาต 58 ราย ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด 46 ราย ภาวะหลอดเลือดตีบ 38ราย โรคกรดสีดวงทวาร 29 ราย และภาวะท่อน้ำดีตีบ 10ราย
ข่าวสด (1 ก.ค.61) มติชน (1 ก.ค.61)	เฮลท์แคร์ 2018 -เสนอข่าว ในงาน "เฮลท์แคร์ 2018" มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรม Doctor Talk : "ดนตรีบำบัด" นวัตกรรมรักษาต่อกระดูก รางวัลเหรียญทองโลก โดยรศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีบำบัดการรักษาต่อกระดูก และการดูแลรักษาตาอื่น ๆ โดยเป็นเพลงที่ ออกแบบมาเฉพาะ มีเสียงสม่ำเสมอ ไม่มีเครื่องเคาะ และอยู่ที่ระดับ 80 เดซิเบล ซึ่งจะลดความกังวลได้ -เสนอข่าว กิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากคือ บุตรตรวจสุขภาพฟรีกับ 16 รพ.ชั้นนำ โดยเฉพาะคณะ แพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มละ 260 บาท การแจก สมุนไพรเพชรสังฆาต การสาธิตมีอกเทลสมุนไพรบำรุงกระดูก จากสมุนไพรเพชรสังฆาต และสาธิตยาสีฟันกระชาย โดยรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (1 ก.ค.61)	นวดตารักษาต่อหิน -เสนอบทความ โดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม. รังสิต กล่าวถึงการรักษาโรคต่อหินเรื้อรัง ว่า นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย แผนกจักษุวิทยา รพ.เอกชัย สมุทรสาคร ได้ค้นพบ นวัตกรรมการนวดตา (Palm Pressure therapy) ที่สามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปในลูกตา ช่วย หยุดการดำเนิน ของโรคต่อหินเรื้อรังได้ และยังสามารถฟื้นฟูการมองเห็นในผู้ป่วยที่ตาบอดแล้ว 3 ราย ให้กลับมา

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มองเห็นอีกครั้งหนึ่ง โดยการใช้ "อุ้งมือ" กดลงที่เบ้าตาจนเห็นแสงค้างไว้ 2 นาทีต่อหนึ่งครั้ง และทำให้ได้มากที่สุดในแต่ละวัน โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2541 ซึ่งการรักษาตามทฤษฎีระบบไหลเวียนเลือดอาจเป็นเรื่องใหม่ในวงการจักษุวิทยา หากมีการร่วมมือกันพัฒนาแนวทางนี้ อาจนำไปสู่การค้นพบวิธีต่อสู้กับโรคตาบอดได้ดีขึ้นในอนาคต</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน (2 ก.ค.61)</p>	<p>ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอบทความ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต ผู้ผลักดันให้นำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กล่าวว่า ม.รังสิตได้ให้เป็นคกก.และโฆษกในคกก.กฎหมาย และผลักดันในเรื่องนี้ จึงมีหน้าที่รวบรวมหมอยาไทยจากทั่วประเทศ และจากคนที่เคยมีประสบการณ์รันท่องรูน ในสภาแพทย์บูรณาการ ซึ่งขณะนี้หนึ่งในกรรมการสภาแพทย์บูรณาการก็เป็นความเห็นหลักในตำรับยาไทยที่จะใช้วิจัย กัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่วนกรณีมีข้อมูลว่าสารสกัดจากกัญชาถูกบริษัทต่างชาติยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศไทย 3 ฉบับ ครอบคลุมโรคลมชัก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ รว.พาณิชย์ได้ประกาศว่าจะไม่จดสิทธิบัตร และไม่มียาบัญชากัญชาให้</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชี่ป การเมือง (1 ก.ค.61)</p>	<p>ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด</p> <p>-กล่าวว่า สธ.ร่วมกับ รพ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มูลนิธิเบาแสบและพันธุกรรม เหมาสับปะรดจากเกษตรลำปาง มาให้ชาวท.กิน ล่าสุดเมื่อนำมาแจกที่ สธ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ช่วยกันอุดหนุน รวมถึง นพ.เสรี ตูจินดา ประธานที่ปรึกษา รว.สธ. ที่หยอดตู้ 500 บาท ก่อนหิ้วสับปะรด 2 ลูกกลับบ้าน พร้อมบอกว่าจะหิ้วกลับไปฝากภรรยาที่บ้าน เพื่อได้ค่าข้าวเพิ่ม</p>
<p>มติชน คอลัมน์ แห่งความคิด (1 ก.ค.61)</p>	<p>การมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <p>-เสนอบทความ โดย นฤตย์ เสกธีระ กล่าวถึงความสำเร็จของรพ.บ้านแพ้ว ว่า มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแพ้วในการพัฒนา ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า เพียงแค่รัฐบาลให้โอกาสชุมชน และชุมชนนำเอาโอกาสที่ได้มาร่วมกันทำ ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมในการนำไปพัฒนางานด้านต่าง ๆ ก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สปริงนิวส์ (2 ก.ค.61)</p>	<p>นโยบายอาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. ร่วมกับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รพ.เกษตรฯ และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ทวีตแนวทางการบูรณาการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยอาหาร ให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งดำเนินการแล้วในรพศ./รพท. 116 แห่ง และขยายให้ครอบคลุมรพช.ทั่วประเทศอีก 780 แห่ง ภายในเดือนก.ย.นี้ โดยมีข้อสรุปความร่วมมือ 3 ข้อ 1.ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่าง กษ., สธ. และ มท. 2.สนับสนุนการ "ปลูก ขาย ใช้" โดยให้รพ.ปลูกผักปลอดสารพิษ จัดพื้นที่ให้เกษตรกรขายผักอินทรีย์ รวมทั้งนำมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และในร้านอาหารที่จำหน่ายในรพ. 3.สธ.จะร่วมเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืชสมุนไพร สนับสนุนการดำเนินงานของกษ.</p>
<p>มติชน (2 ก.ค.61)</p>	<p>โรคติดต่ออันตราย</p> <p>-เสนอสรุปข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยมาตรการป้องกัน-ควบคุมโรคสร้างความมั่นใจให้คนไทยปลอดภัยจากโรคติดต่ออันตราย 13 โรค ซึ่งปัจจุบันหลายโรคถูกควบคุมและกำจัดไปหมดแล้ว เช่น กาฬโรค ไข้ทรพิษ บางโรคยังคงพบอยู่บ้างแต่ความรุนแรงลดลง ขณะเดียวกัน ยังพบโรคติดต่อชนิดใหม่เกิดขึ้น กรมฯ จึงต้องเตรียมการรับทราบของโรคติดต่ออันตราย และเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>ข่าวสด (30 มิ.ย. 61)</p>	<p>โรคไขชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาวิธีการตรวจไวรัสชิก้า โดยตรวจวัดปริมาณแอนติบอดีด้วยวิธี Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT) ซึ่งต้องใช้ทักษะความชำนาญสูง ใช้สำหรับการตรวจยืนยันเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติบอดี IgM และ IgG หรือการตรวจภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อเชื้อไวรัสชิก้า โดยที่ผ่านมา กรมฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อไวรัสชิก้า 2 วิธี คือ 1.การตรวจสารพันธุกรรมไวรัสชิก้าในตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ และน้ำลาย ด้วยวิธี Real time-PCR รู้</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	ผลภายใน 8 ชั่วโมง 2.การตรวจแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ในตัวอย่างซีรัม ด้วยวิธี ELISA หากพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสซิกา สถานพยาบาลสามารถส่งตัวอย่างมาได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ต่างจังหวัดส่งตัวอย่างตรวจได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง
กรุงเทพมหานคร (2 ก.ค.61)	<p>โรคชอบเก็บสะสมของ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคเก็บสะสมของเป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึ่ง จะชอบเก็บสะสมของไว้และไม่กล้าทิ้ง คิดว่าสิ่งของเหล่านั้นสำคัญ ทั้ง ๆ ที่การสะสมนั้นรบกวนการใช้ชีวิต อาจเกิดอุบัติเหตุและแหล่งแพร่พันธุ์เชื้อโรค ผู้ที่เป็นโรคนี้นับว่า 1 ใน 3 มีภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า และกลัวการเข้าสังคม หากพบเป็นครอบครัวข้างเป็นโรคนี้นั้นแนะนำให้ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต สำหรับวิธีการบำบัด คือ การใช้ยาและการใช้พฤติกรรมบำบัด</p>
สยามรัฐ (2 ก.ค.61)	<p>โรคมะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิการบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งเต้านม พบเป็นอันดับ 1 ในสตรีไทย มีอุบัติการณ์เกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้หญิงอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปเสี่ยงมากขึ้น แนะนำหมั่นสังเกตความผิดปกติด้วยตนเอง และตรวจเต้านมประจำ หรือตรวจแมมโมแกรมเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า การตรวจเต้านมด้วยตนเองเริ่มต้นจากดูหน้ากระจก มี 3 ท่าคือ 1.ยืนตรงแขนชิดลำตัว ดูเปรียบเทียบเต้านม 2 ข้าง ทั้งขนาด รูปร่าง รอยบุ๋ม รอยย่น สี การบวมของผิวหนัง ลักษณะหัวนม ลานนม และหันตัวเล็กน้อยเพื่อสังเกตด้านข้าง 2.ยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้นเหนือศีรษะ ร่วมกับขยับแขนขึ้นลง ในรายที่เป็นมะเร็งอาจดึงรั้งผิวหนังให้เกิดรอยบุ๋ม 3.มือเท้าเอว กดและปล่อยมือให้กล้ามเนื้อหน้าอกเกร็งตัว โนมตัวไปข้างหน้า เพื่อให้สังเกตรอยดึงรั้งง่ายขึ้น นอกจากนี้ ให้ใช้ด้านฝ่ามือของนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง บริเวณค่อนไปทางปลายนิ้ว คลำที่เต้านม 3 แบบ 1.คลำเป็นก้นหอยหรือตามเข็มนาฬิกา 2.คลำตามแนวนอนขึ้นลงขนานกับลำตัว 3.คลำเป็นรัศมีรอบเต้านมหรือรูปลิ้ม และสุดท้ายคือ บีบบริเวณหัวนมและลานหัวนมเบา ๆ เพื่อดูว่ามีน้ำผิดปกติออกมาหรือไม่ หากพบความผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจอย่างละเอียดต่อไป</p>
มติชน (1 ก.ค.61)	<p>นร.ท้องเสียจากกินมะละกอฝรั่ง</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ จีนโต ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมอาการนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 14 คน ที่มีอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มีนงงหลังจากกินมะละกอฝรั่งที่ปลูกในสวนสมุนไพรของโรงเรียน โดยมี 4 รายอาการดีขึ้น แพทย์ให้กลับบ้านได้ ส่วนอีก 10 คนต้องพักรักษาตัวดูอาการ ทั้งนี้ ผลและยางมะละกอฝรั่งจะมีสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน บางรายจะมีอาการถ่ายเหลวร่วมด้วย ทำให้ร่างกายขาดน้ำและอ่อนเพลีย ซึ่งมะละกอฝรั่งจัดเป็นพืชสมุนไพร เปลือกลำต้น ใบ มีสรรพคุณเป็นยา แต่เมล็ดและน้ำยางเป็นพิษ</p>
ผู้จัดการรายวัน (2 ก.ค.61)	<p>ขยะถุงน้ำยาล้างไต</p> <p>-เสนอข่าว นายนิวัฒน์ ปินตา ชาวบ้านห้วยคิง อ.แม่เมะ จ.ลำปาง นำผู้สื่อข่าวเข้าไปดูกองขยะซึ่งมีคนลักลอบนำมาทิ้งข้างถนน เป็นถุงน้ำยาล้างไตไม่ต่ำกว่า 300 ถุง มีน้ำคัลยน้ำเกลือหรือน้ำจากการฟอกไต และพบสายน้ำเกลือกองอยู่ใกล้กันจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานท้องถิ่นรีบมากำจัด เพราะจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำ ด้านเจ้าหน้าที่ สสจ.ลำปาง ให้ข้อมูลว่า ถุงดังกล่าวเป็นถุงน้ำยาล้างไตชนิดผ่านหน้าท้อง จะรีบปรึกษากับเทศบาลตำบลแม่เมะเพื่อเร่งนำไปกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป</p>
มติชน (2 ก.ค.61)	<p>การดำเนินงานไอโอดีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดนำร่องขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนของประเทศ ตั้งแต่ปี 2559 มีความครอบคลุมการกระจายเกลือไอโอดีน มีกองทุนเกลือทุกหมู่บ้าน และในปี 2561 ทุกภาคส่วนได้ดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาเด็ก โดยพัฒนาเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ตั้งเป้าประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้หญิงรับประทานโฟลิก 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์ จนถึงหลังตั้งครรภ์แล้ว 3 เดือน ส่วนเด็กทารกอายุ 6 เดือน-5 ปี ต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ เด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 รับประทานเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี : All for Healthy & Smart Kids ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค. 2561 ที่ จ.มหาสารคาม
กรมประชาสัมพันธ์ (2 ก.ค.61)	รณรงค์ตรวจหาเชื้อเอชไอวี -เสนอข่าว นพ.สาโรจน์ มะรุมดี นพ.สสจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ โกมลศิริสุข รอง นพ.สสจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วัน VCT DAY ตรวจเอชไอวี และรู้ผลเลือดของตนเอง โดยพบว่าร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จะอยู่ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย รองลงมาคือ ผู้ที่มีผลเลือดต่าง ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด และพนักงานบริการหญิงและลูกค้า ซึ่ง จ.สุพรรณบุรี มีกลุ่มชายรักชายหรือกลุ่มสาวประเภทสองจำนวนมาก จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ภายใต้คำขวัญ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายรับการตรวจเลือด พร้อมรับความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอ บอก (30 มิ.ย. 61)	การสาธารณสุขชายแดน -เสนอบทความ กล่าวถึงการจัดการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งมีอุปสรรคสำคัญเรื่องการสื่อสารที่มีถึง 4 ภาษาคือ กะเหรี่ยง กะหรั่ง มอญ หมา จึงมีโครงการอบรม อสม. และ อสต. เพื่อช่วยเรื่องการสื่อสารและการติดตามตัวผู้ป่วย รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคชายแดน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมี อสต.ที่ผ่านการอบรมแล้ว 30 คน สามารถให้การรักษาพื้นฐานได้ และหากเกินศักยภาพจะส่งต่อรพ.อำเภอ กรณีผู้ป่วยมาลาเรีย จะติดตามให้ผู้ป่วยกินยารักษาต่อหน้า ป้องกันการทิ้งยา และมีหนังสือรับรองทำให้ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยมาลาเรีย และขจัดปัญหาเชื้อมาลาเรียได้อย่างมาก
เดลินิวส์ (30 มิ.ย. 61)	ความร่วมมือสาธารณสุขไทย-ลาว -เสนอข่าว นพ.วิวรรธ ก่อวิริยกุลมณ นพ.สสจ.เลย กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนระหว่างเมืองคูชานานจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบุรี และแขวงเวียงจันทน์ ที่โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย ว่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว แลกเปลี่ยนข้อมูล/สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ชายแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อเมืองคูชานาน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาโรคติดต่อนั้น ๆ กำหนดแนวทางพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนร่วมกันระหว่างจังหวัดเลย กับแขวงไชยะบุรี และแขวงเวียงจันทน์ สป.ป.ลาว
www.thainews.prd.go. th (1 ก.ค.61)	ตำบลสุขภาพดีถ้วนหน้า -เสนอข่าว นพ.ยัสุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 6 และ นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมประชุมตรวจราชการที่รพ.ระยอง และสำรวจพื้นที่ ต.เนินพระ เพื่อการพัฒนาเป็นตำบลสุขภาพดีถ้วนหน้า (Creative Area) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการบูรณาการงานพัฒนา ต.เนินพระเมืองน่าอยู่ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อน จ.ระยอง ก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบประเทศไทย
มติชน (1 ก.ค.61)	ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง -เสนอข่าว ผลงาน "เลดี้ คิท" (Lady Kit) ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นด้วยตนเอง ของทีม Bionanomer นำทีมโดย นายชวิน แดนมะตาม นักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ พญ.ฝนทิพย์ วิชราภรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล ม.มหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขันสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ ลีก 2018 โดยเป็นการตรวจจับเชื้อไวรัส HPV ในชนิดที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยการหยดตัวอย่างปัสสาวะลงในหลุมทดสอบของชุดตรวจ ง่ายต่อการใช้งาน สามารถทราบผลภายใน 5 นาที คาดว่าจะวางจำหน่ายตามเว็บไซต์และร้านขายยาทั่วไปได้ภายใน 2-3 ปีนี้ ในราคาชุดละ 500 บาท
ไทยรัฐ คอลัมน์ 7 วันรอบโลก (1 ก.ค.61)	บุหรี่ไฟฟ้า -กล่าวว่า ช่วงวันที่ 14-16 มิ.ย. เครือข่ายผู้บริโภคนิโคตินนานาชาติ (INNCO) กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม รวม 31 แห่งจากทั่วโลก ได้จัดประชุมเรื่อง "โกลบอล ฟอรัม ออน นิโคติน" (GFN) ครั้งที่ 5 ในเมืองวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ โดยมีนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และแพทย์จากหลายประเทศ รวมทั้งสหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลียและญี่ปุ่นร่วมนำเสนอผลวิจัยสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า (e-cigarettes) ระบบนำส่งนิโคตินไฟฟ้า (ENDS) บุหรี่แบบไม่เผาไหม้ (heat-not-burn tobacco) และบุหรี่ไร้ควัน สนุส (Snus) ให้เป็นเครื่องมือช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ แต่บทสรุปในเวที GFN ยังไม่ชัดเจนว่าอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าจะน้อยกว่าบุหรี่หรือไม่

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า (1 ก.ค.61)	มาตรการส่งกลับนักท่องเที่ยว ประเทศสิงคโปร์ - เสนอข่าว รัฐบาลสิงคโปร์อาจจะเริ่มมาตรการส่งตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดในประเทศ โดยในขณะนี้ สิงคโปร์กำหนดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสิงคโปร์จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองเท่านั้น แต่ในอนาคต อาจกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ เพิ่มเติมตามสถานการณ์โรค



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch